

Số: 132/KH-THHA

Hương An, ngày 03 tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH

Phối hợp với Ban, ngành, Đoàn thể, Công an thị trấn Hương An trong việc triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”

Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 05/10/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Quế Sơn về việc triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trên địa bàn huyện Quế Sơn;

Thực hiện Công văn số 395/ PGDĐT- VP ngày 11/10/2023 của Trường TH Hương An v/v triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”

Thực hiện Công văn 358/PGDĐT-NGLL ngày 02/10/2024 của phòng GDĐT huyện Quế Sơn về việc triển khai xây dựng mô hình dân vận khéo “Phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường” trên địa bàn huyện;

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-THHA ngày 02/10/2024 của trường tiểu học Hương An về việc triển khai xây dựng mô hình dân vận khéo “Phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường” năm học 2024-2025;

Nhằm huy động sức mạnh của Ban ngành địa phương chung tay tham gia công tác phòng, chống ma túy trong trường học;

Nay Liên tịch lãnh đạo Trường Tiểu học Hương An, Đoàn Thanh Niên, Công an Y tế, Hội liên hiệp Phụ nữ, Ban dân số gia đình và trẻ em thống nhất một số công tác tổ chức và thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện phòng chống các loại tội phạm, phòng chống ma túy, An ninh trật tự trường học trong toàn thể học sinh, cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường.

II. NHỮNG NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Nội dung chung:

Đoàn Thanh Niên, Công an, Y tế, Hội liên hiệp Phụ nữ, Ban dân số gia đình và trẻ em Thị trấn cùng với Nhà trường phối kết hợp trong việc tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học .

Cùng phối hợp theo dõi, phát hiện sớm giáo viên, học sinh có nguy cơ ma túy để tư vấn, giúp đỡ kịp thời.

Cùng phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy với các hình thức, nội dung phù hợp.

2. Nội dung cụ thể

2.1 Đối với nhà trường

Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy thực hiện nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ, hoạt động của nhà trường trong từng năm học;

Nhà trường có kế hoạch cụ thể và chủ động tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và gia đình học sinh, đặc biệt là cơ quan Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội. Định kỳ phối hợp với Công an xã tổ chức kiểm tra nắm tình hình, bàn biện pháp quản lý học sinh ở gia đình.

Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, Công an thị trấn và các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những tác động tiêu cực đối với học sinh. Chủ động kiến nghị với chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát các biểu hiện phức tạp về an ninh, trật tự, hoạt động vi phạm pháp luật.

Nhà trường phối hợp gia đình, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy cho học sinh.

Phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương, hàng năm tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCMT nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh; định kỳ 02 lần/năm tổ chức thông tin chuyên đề về PCMT cho học sinh.

Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên cốt cán các nội dung về PCMT và hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa cho cán bộ thực hiện công tác PCMT, cán bộ Đoàn, Đội, Câu lạc bộ “Học sinh phòng, chống ma túy” trong nhà trường.

Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục PCMT trong các hoạt động giáo dục của các cấp học: Lồng ghép nội dung giáo dục PCMT vào trong các hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục, trong “Tuần sinh hoạt công dân” đầu năm học cho học sinh của nhà trường.

Nắm bắt các thông tin của học sinh liên quan đến tệ nạn ma túy để kịp thời giáo dục, nhắc nhở và xử lý theo quy định.

Triển khai xã hội hóa dưới nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt, phù hợp và thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng PCMT trong trường học.

2.2. Đối với Ban, ngành, Đoàn thể của địa phương

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận những thông tin, phản ánh của các giáo viên, học sinh, qua đó tư vấn, hỗ trợ và giải đáp những vấn đề về phòng, chống ma túy trong trường học.

Phối hợp với nhà trường chủ động nắm tình hình diễn biến tư tưởng và giáo dục ý thức chính trị cho học sinh; kịp thời phát hiện những dấu hiệu phức tạp về an ninh để có biện pháp xử lý.

Chủ động tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp với nhà trường trên địa bàn có kế hoạch thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, đẩy mạnh

công tác giáo dục ý thức chính trị, trách nhiệm cho cán bộ, nhà giáo và học sinh trong công tác phòng chống các loại tội phạm, phòng chống ma túy, An ninh trật tự trường học.

Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy cho học sinh, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCMT nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh.

Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình nhằm phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong các hoạt động dịch vụ làm ảnh hưởng đến việc học tập, rèn luyện của học sinh và an ninh, trật tự xung quanh nhà trường.

Trên đây là toàn bộ những nội dung phối hợp giữa Trường tiểu học Hương An với y tế, các ban ngành, hội, đoàn thể của địa phương trong công tác phòng chống các loại tội phạm, phòng chống ma túy, An ninh trật tự trường học.. Chúng tôi cùng thống nhất cam kết và chịu trách nhiệm theo các nội dung nêu trong văn bản phối hợp này.

Văn bản này được lập thành 06 bản, mỗi ban ngành, hội đoàn thể, đơn vị trường học giữ 1 bản để tổ chức thực hiện.

**Công an thị trấn**
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN THỊ TRẤN


**Thiếu tá Hồ Đình Châu**
Hội phụ nữ thị trấn



**Hiệu Trưởng**
TRƯỜNG
TIỂU HỌC
HƯƠNG AN


**Trưởng trạm y tế**
TRẠM Y TẾ
THỊ TRẤN
HƯƠNG AN



**Đoàn thanh niên thị trấn**
BAN CHẤP HÀNH
ĐOÀN
THỊ TRẤN
HƯƠNG AN



Nơi nhận:

- 05 đơn vị phối hợp (để thực hiện);
- Lưu VP.